

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2560

ปี 2560 มี โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมและสมัครเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 9 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 3 แห่ง กรมการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 แห่ง และกรมอนามัย จำนวน 1 แห่ง ผลการตรวจประเมิน พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดี จำนวน 9 แห่ง โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และไม่ผ่านระดับพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ประเด็นปัญหาสำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านระดับพื้นฐานอันเนื่องมาจากประเด็นของ กลยุทธ์ CLEAN ยังขาดการสื่อสารนโยบายไปทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม (เพิ่งเริ่มดำเนินการได้เล็กน้อยก่อนขอรับการประเมิน) และไม่มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ขาดการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital เช่น การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น และที่สำคัญยังไม่มีมีคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงาน GREEN ในรายละเอียดย่อยของแต่ละประเด็นงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านระดับดีแล้ว ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนายกระดับไปสู่ระดับดีมาก เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์/สื่อสารให้ทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมบุคลากรตามหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ร้อยละ 100 ด้านประเด็นขยะควรมีการเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทเป็นภาพรวมและนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาวางมาตรการบริหารจัดการต่อไป การเพิ่มคำแนะนำสำหรับการนำขยะอินทรีย์จากสถานพยาบาลไปเป็นอาหารสัตว์ให้ผู้ประกอบการทราบ เช่น การฆ่าเชื้อโดยการต้มก่อนนำไปให้สัตว์กิน เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งที่แพร่เชื้อโรค การตรวจเฝ้าระวังทางแบคทีเรียโดยใช้ SI2 โดยหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานเขต เป็นต้น ด้านห้องส้วม เสนอแนะเพิ่มเติมการติดป้ายกำกับให้ชัดเจนว่า “กริ่งฉุกฉิน” ด้านพลังงาน ควรมีการใช้พลังงานทดแทน หรือการนำขยะ มาใช้ประโยชน์ /หมุนเวียนการใช้น้ำ ฯลฯ และควรมีการประเมินมาตรการการประหยัดพลังงานขององค์กรเพื่อทำมาจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากระดับเขต จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งในกลยุทธ์ CLEAN ที่ชัดเจนมาก โดยเฉพาะเรื่องนโยบายและการขับเคลื่อนได้ทั้งถึงทุกภาคส่วน โรงพยาบาลราชวิถีมีความโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการพลังงาน สถาบันเด็กสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความโดดเด่นในประเด็นขยะรีไซเคิล ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และเรื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงาน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีความโดดเด่นด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

Best Practice ที่ได้รับรางวัล จากต่างประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัล 2015 Annual ESCI Best Practices Awards Smart Buildings Silver Phyathai 2 International Hospital – Energy Conservation in a “Green Hospital” โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากกลุ่มประเทศ APEC เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง

** เอกสารแนบ 1 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 60 เขต 13 (Excel)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2561

ปี 2561 โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ สมัครเข้าขอการรับรอง GREEN & CLEAN Hospital ผลการประเมิน พบว่า ผ่านระดับดี ซึ่งในรอบแรก โรงพยาบาลติดปัญหาด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้พยาบาลที่ผ่านการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ มาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบฯ นอกจากนี้โรงพยาบาลราชวิถี ขอรับการประเมินรับรองระดับดีมาก plus ควบคู่ไปพร้อมกับการขอรับการประเมินรับรองระดับเพชร ของ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺)

มีการเยี่ยมติดตามการพัฒนาเพื่อยกระดับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านระดับพื้นฐาน ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งมีทีมรองอธิบดีร่วมลงพื้นที่เยี่ยมด้วย ผลการเยี่ยมพบว่าผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำที่กันห้องพักมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นสัดส่วน ออกจากห้องใต้บันไดที่อาจมีคนภายนอกเข้าถึงได้ และมีการสุ่มเยี่ยมโรงพยาบาลผ่านการรับรอง ปี 2560 จำนวน 5 แห่ง

สรุปสถานการณ์ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2561 พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 100) ประกอบด้วย ระดับดีมาก plus จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 21.4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ดี จำนวน 9 แห่ง (ร้อยละ 64.3) ผ่านระดับพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง

ด้านผลการขับเคลื่อน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ปี 2561 มีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง สำนักงาน จำนวน 3 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง คณะกรรมการได้ตรวจเอกสารตามที่โรงพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน และลงตรวจพื้นที่แล้ว ปรากฏว่า โรงพยาบาลที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมิน แบ่งตามระดับ ดังนี้

- **ระดับเพชร (Diamond)** คือ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- **ระดับ (Gold)** จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร
- **ระดับ (silver)** คือ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

ทั้งนี้ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและ สถานพยาบาลในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 มีเครือข่ายจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงยุติธรรม สังกัดเอกชน เข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวน 120 คน

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital PLUS (BKKGC⁺) ประจำปี 2562 และถอดบทเรียนการดำเนินงานปี 2561 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีเครือข่ายจาก รพ สังกัดกรุงเทพมหานคร

กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม กรมแพทยทหารเรือ รพ สังกัดเอกชน สำนักอนามัย
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวน 170 คน

อ้างอิง

** เอกสารแนบ 2 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 61 เขต 13 (Excel)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562

ผลการประเมินรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562 พบว่า โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง ผ่านการรับรองระดับดี จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43 ระดับดีมาก จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 และระดับดีมากพลัส จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7

ด้านผลการขับเคลื่อน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ปี 2562 พบว่า โรงพยาบาลและสำนักงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วม จำนวน 5 แห่ง (โรงพยาบาล 4 แห่ง และสำนักงาน 1 แห่ง) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานอนามัย จำนวน 5 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 3 แห่ง และสังกัดอื่น ๆ จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยผลการประเมินรับรองมาตรฐาน พบว่า สถานบริการสาธารณสุขและสำนักงานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมิน แบ่งตามระดับ ดังนี้

ระดับเพชร (Diamond) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สถาบันเด็กแห่งชาติติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ระดับ (Gold) จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
5. สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร
7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุษอรอด รุ่งเรือง สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร
8. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศ สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร

ระดับ (silver) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

5. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
6. โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
7. โรงพยาบาลคลองสามวา สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
8. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค สำนักงานมัธยม กรุงเทพมหานคร
9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท สำนักงานมัธยม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนมอรางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

อ้างอิง

** เอกสารแนบ 3 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 62 เขต 13 (Excel)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563

สถานบริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนทั้งด้านการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ โดยกิจกรรมเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดของเสียต่าง ๆ เช่น มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ เศษอาหารจากตึกผู้ป่วย โรงอาหาร ร้านอาหาร สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย ตลอดจนสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการรักษาผู้ป่วย เป็นต้น นอกจากนี้ ในหลายกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การเดินทางของบุคลากรและผู้ป่วย การติดต่อสื่อสาร การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ สินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยกิจกรรมการให้บริการประชาชนเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการซึ่งต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาานาน

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สถานพยาบาลลดขยะ คัดแยกขยะที่ต้นทาง การใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน HAS การลดใช้พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน อาหารปลอดภัย และการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน ประกอบกับในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการพัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75 จึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนงานในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืน

จากการขับเคลื่อนงาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital PLUS ปี 2562 พบประเด็นด้านจำนวนและความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน และความชัดเจนของเกณฑ์การประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital PLUS ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารหลักฐาน 1.3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล) ดังนั้น กิจกรรมหลักที่ใช้ขับเคลื่อนงานต่อในปี 2563 จึงประกอบด้วย

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital PLUS (Auditors) ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพี.เอ. โนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital PLUS โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 80 คน

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 38 คน

และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยผลจากการขับเคลื่อนครั้งนี้ได้บทสรุปสู่การพัฒนาคู่มือ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus ฉบับปรับปรุง สำหรับโรงพยาบาลและสำนักงาน และศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับใช้ใน พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเฉพาะ

ด้านการขับเคลื่อนงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 แห่ง พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดี จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 21.43) ระดับดีมาก จำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 71.43) และระดับดีมาก Plus จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 7.14) ซึ่งถือเป็นระดับดีขึ้นไป จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ระดับดีมากขึ้นไป จำนวน 11 แห่ง (ร้อยละ 78.57) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 12 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)

อ้างอิง

- ** เอกสารแนบ 4 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 5 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 6 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 7 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 8 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 9 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 10 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 11 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)
- ** เอกสารแนบ 12 แบบรายงาน GREEN & CLEAN Hospital 63 เขต 13 (Excel)